

เอกสารแนะนำสำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับ มาตรฐานความพรอมในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพและการประเมินผล



อะไรคือสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อม สำหรับชีวิตหลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย?

ลองนึกถึงนักกีฬาที่จำเป็นต้องรู้ถึงจังหวะการเล่นในแต่ละช่วงเวลา หรือนักดนตรีที่ต้องมีความรู้ในการอ่านตัวโน้ตหรือช่างก่อสร้างที่ต้องมีแบบแปลนก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง เช่นกันกับนักเรียนในทุกวันนี้ต้องขวนขวายหาความรู้ให้พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมกับการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ นับแต่ก้าวแรกสู่ชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษา การทำงาน หรือการอบรมต่างๆ

อะไรคือเครื่องมือสู่ความสำเร็จ?

นอกเหนือจากองค์ประกอบอื่นๆแล้ว นักเรียนที่มีพื้นฐานที่มั่นคง ทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ มักจะมีความรู้ความเข้าใจถึงเนื้อหาอันเป็นสาระที่สำคัญ กับทั้งมีความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านทักษะการเรียนรู้ รวมถึงความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและในการประกอบอาชีพ ซึ่งบุคลากรทางด้านการศึกษาในรัฐของท่านได้อธิบายถึงเครื่องมือเหล่านี้ตอนที่เขาเหล่านั้นได้ให้คำจำกัดความของความพรอมในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ

อะไรคือมาตรฐานความพรอมสำหรับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ?

มีมากกว่า 40 รัฐที่ให้การยอมรับมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการคิดเชิงวิจรณ์ญาณ การแก้ไขปัญหา และการใช้หลักเหตุผล อันเป็นทักษะที่นักเรียนในโลกปัจจุบันจำเป็นต้องมี มาตรฐานนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ มาตรฐานของหลักพื้นฐานทั่วไปแห่งรัฐ (The Common Core State Standards) ซึ่งจะอธิบายถึงทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในทุกๆระดับชั้น มาตรฐานการศึกษาแบบใหม่นี้จำเป็นต้องใช้แบบทดสอบประเภทใหม่ที่ตรงและสอดคล้องกับทักษะของการเรียนการสอนในห้องเรียน แบบทดสอบนี้จะทำหน้าที่เสมือนเครื่องมือตรวจสอบทางด้านวิชาการ และช่วยคุณครูและผู้ปกครองให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนและช่วยในการประเมินว่านักเรียนนั้นมีความพร้อมสำหรับระดับชั้นถัดไปหรือไม่ แบบทดสอบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดแทนแบบทดสอบมาตรฐานในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่ใช้อยู่ก่อนในแต่ละรัฐ



การประเมินผล

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการประเมินที่สมดุลย์และมีประสิทธิภาพ (The Smarter Balanced Assessment Consortium) คือการรวมตัวกันของหลายๆรัฐผ่านทางบุคลากรทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆในการร่วมกันคิดค้นพัฒนาแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานของหลักพื้นฐานทั่วไปแห่งรัฐ (The Common Core State Standards) จุดประสงค์หลักที่รัฐและบุคลากรทางการศึกษาได้ทำการพัฒนาระบบทดสอบแบบใหม่ก็เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณครูและผู้ปกครองสำหรับนำไปสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ของเหล่านักเรียน เพราะคุณครูต้องมีความเข้าใจว่านักเรียนต้องทำอะไรเพื่อให้เกิดความชำนาญทางด้านทักษะที่ทำหายเหล่านั้น ซึ่งแบบทดสอบเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณครูสามารถที่จะวางแผนการเรียนการสอนรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเรียน

สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการประเมินที่สมดุลย์และมีประสิทธิภาพ (The Smarter Balanced assessment) ได้ที่ www.smarterbalanced.org

แหล่งข้อมูล

มีที่ไหนบ้างที่ข้าพเจ้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือบุตรของข้าพเจ้า?

คุณสามารถติดต่อไปยังโรงเรียนของคุณและขอพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการโรงเรียน คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้:

- ก้าวสู่ความสำเร็จในหลักการ www.achievethecore.org
- สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียนแห่งชาติ www.pta.org
- มาเป็นผู้พิชิตทางการเรียน (อย่างสมดุลย์และชาญฉลาด) www.bealearninghero.org

